

## ข่าวประจำวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559

### ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

#### ชาวนาไทยสุทธระกำ แล้งนานพันธุ์ข้าวขาด



จากปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมา ทำให้ชาวนาส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท, สิงห์บุรี, ลพบุรี, อ่างทอง, สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, นนทบุรี และปทุมธานี ต้องงดทำนาปรังและเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น แต่รายได้ไม่เพียงพอ ชาวนาบางรายจึงต้องนำพันธุ์ข้าวบางส่วนที่เก็บไว้นำออกขาย นอกจากนี้ จะทำให้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้ปลูกลดลง พันธุ์ข้าวที่เก็บไว้ข้ามฤดูเริ่มมีปัญหาคุณภาพต่ำ เปอร์เซ็นต์ความงอกลดลง ส่งผลให้ฤดูปลูกข้าวรอบที่ 1 (นาปี 2559/60) มีแนวโน้มเมล็ดพันธุ์ข้าวขาดแคลน



นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว เผยว่า ปัญหาเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำ แม้ช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค. กรมการข้าวจะจัดรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกสำรวจปริมาณและสุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชาวนาเก็บไว้ใช้เองมาวิเคราะห์คุณภาพ หากพบเมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพจะให้เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ใหม่ แต่ทำเฉพาะพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 เท่านั้น ไม่ได้เปิดให้แลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าวขาว (กข) ที่ปลูกในนาพื้นที่เขตชลประทาน

ส่วนการป้องกันปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวขาดแคลน ที่ผ่านมารวม การข้าวได้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวรอบแรกไปแล้วในช่วง เม.ย.-มิ.ย. โดยพันธุ์ ที่เตรียมไว้ มีพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จำนวน 500 ตัน, พันธุ์ข้าว

พิษณุโลก 2 จำนวน 800-1,000 ตัน, พันธุ์ กข 41 จำนวน 1,400 ตัน ราคาจำหน่าย หากเป็นข้าว ไม้ไผ่ต่อแสง แต่ละชนิดพันธุ์จะอยู่ที่ 15-16 บาทต่อ กก., ข้าวปทุมธานี 1 กก.ละ 16-17 บาท โดยขณะนี้ทุกศูนย์เมล็ดพันธุ์ได้จำหน่ายหมดแล้ว จะเปิดจำหน่ายอีกครั้งเป็นรอบ 2 ในเดือนกันยายน



ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยว่า ปี 2559 สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มีเป้าหมายผลิตเมล็ดพันธุ์จำนวน 37,267 ตัน แต่ด้วยสถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ทำได้แค่เพียง 24,413 ตัน ซึ่งได้จำหน่ายไปบ้างแล้ว ส่วนที่ยังคงเหลือเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ เพราะกรมการข้าวให้การรับรอง ส่วนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่า กลุ่มเอกชนจำหน่ายพันธุ์ข้าวหลายรายเริ่มเตรียมขยับขึ้นราคาเมล็ดพันธุ์นั้น ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จะประสานกรมการค้าภายใน ให้เร่งตรวจสอบปัญหาดังกล่าว เพื่อชาวนาได้รับปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมต่อไป

### จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

### ผ่าทางตันเพิ่มป่าไม้เศรษฐกิจ

โดย - ดลมนัส กาเจ



หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งให้ยุติการตัดไม้สักในแปลงปลูกป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) บริเวณบ้านป่าสักงาม

หมู่ 1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อมาสร้างรัฐสภา และให้หาวิธีการฟื้นฟูร่วมกับชุมชน เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าของรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สร้างความสับสนว่า ตามสิทธิในการนำป่าไม้เศรษฐกิจมาใช้ประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ได้อย่างไร เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนให้ประเทศไทยมีป่าไม้ในพื้นที่ 40% แบ่งเป็นป่าอนุรักษ์ 25% หรือ 80 ล้านไร่ และป่าเศรษฐกิจ 15% หรือ 48 ล้านไร่ หลังจากพบว่าพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง จาก 171 ล้านไร่ ในปี 2504 เหลือ 107.6 ล้านไร่ ในปี 2552 ขณะที่ประเทศไทยต้องนำเข้าไม้จากต่างประเทศปีละ 6-9 หมื่นล้านบาท

ดร.จรงค์ วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ยืนยันระหว่างเป็นประธานเปิดงานเสวนาหัวข้อ “ประชารัฐ ป่าเศรษฐกิจ ช่วยชีวิต ช่วยชาติ” จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดเสวนา ณ ห้องประชุมกำแพง อุดมวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้เข้าใจป่าเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง และการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจว่าจะทำอย่างไร เพื่อกระตุ้นให้เอกชนและเกษตรกรหันมาปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยมีป่าไม้รวมแล้วในพื้นที่ไม่น้อย 40% นั่นเอง

ด้าน ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนคณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ประเทศไทยเกิดวิกฤติป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2531 ฉะนั้นนโยบายปลูกป่าไม้เศรษฐกิจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าได้ ทำให้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจ 15% และป่าอนุรักษ์กำหนดไว้ 25% เพื่อให้ประเทศไทยมีป่าไม้ 128 ล้านไร่



“การทำป่าเศรษฐกิจที่ดีต้องกำหนดแผน 8 ปี ปลูกปีละ 1 โชน พอดครบ 8 ปี โชนแรกสามารถตัดนำมาใช้ประโยชน์ เมื่อตัดแล้ว ปลูกใหม่ หมุนเวียนตลอดเวลา ทำให้สภาพป่าสมบูรณ์เหมือนเดิม ปัจจุบันเอกชนปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ 18 ล้านไร่ และของ อ.อ.ป.อีกราว 1.5 ล้านไร่ เป็นไม้สัก 6.2 แสนไร่ ไม้ยูคาลิปตัส 2.28 แสนไร่ ไม้ยาง 4.5 หมื่นไร่ ป่าอื่นอีกกว่า 2.8 แสนไร่ ผมยืนยันว่าคนที่ทำธุรกิจปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจ เป็นผู้ที่ลดโลกร้อน ไม่ใช่ผู้ร้าย” ดร.ดำรงค์ กล่าว

นายบริพัตร เศียรวุฒินันท์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ กล่าวว่า การส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเศรษฐกิจให้ได้ 15 % ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีปัจจัยหลายด้าน จะทำได้เฉพาะผู้ที่สายพานยาวเท่านั้น ในส่วนของเกษตรกรโอกาสที่จะได้ยากเนื่องจากต้องใช้เวลา ต้องคำนึงถึง

รายได้ด้วย หากจะให้โครงการนี้บรรลุเป้าหมายต้องได้รับความสนับสนุนและความร่วมจากภาคเอกชน โดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาโล้น แต่อาจมีปัญหาหากที่จับจองได้เหมือนกัน ซึ่งความจริงการปลูกป่าเศรษฐกิจสามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ สร้างรายได้ให้ประเทศชาติและชุมชน เป็นอย่างดี

ขณะที่ นายพิพัฒน์ ชนินทุททวงศ์ ผู้อำนวยการ อ.ป.ป. ระบุว่า ประเทศไทยต้องนำเข้าไม้จากต่างประเทศปีละ 6-9 หมื่นล้านบาท ฉะนั้นหากต้องการให้มีป่าเศรษฐกิจได้ 15% รัฐต้องสนับสนุนเอกชน และเกษตรกรอย่างจริงจัง ส่วน อ.อ.ป.ไม่มีพื้นที่จะปลูกป่าต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ทุกวันนี้การปลูกป่าเศรษฐกิจที่ อ.อ.ป.รับผิดชอบมีเพียง 1.5 ไร่เท่านั้น หากรัฐบาลมีนโยบายให้เพิ่มพื้นที่ปลูก อ.อ.ป.ก็พร้อมที่จะดำเนินการ

พอสรุปได้ว่าการผลักดันให้ป่าเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมาย รัฐต้องสนับสนุนเอกชน-เกษตรกรอย่างจริงจังในรูปแบบของประชารัฐจึงจะสำเร็จได้

## กยท.เดินหน้าโครงการ“สวนยาง”ยั่งยืน

โดย-โต๊ะข่าวเกษตร



กยท.จับมือ 3 ฝ่าย หนุนนโยบายยางพาราประชารัฐ ลงนามเอ็มโอยูโครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานในระดับสากล พร้อมทุ่มกว่า 1,000 ล้านบาท สร้างโรงงานผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อการส่งออก

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการ รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ร่วมกับสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร และสยามฟอรัเรสแมเนจเม้นท์ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการยางพาราประชารัฐ เพื่อพัฒนาและสร้างเกณฑ์การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว กยท.จะทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดความร่วมมือกันทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย และจะดำเนินการพัฒนาสวนยางให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากล เช่น มาตรฐาน FSC หรือ PEFC ส่วนสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จะทำหน้าที่สนับสนุนชาวสวนยาง และร่วมมือในการพัฒนาสวนยางให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการบริหาร บริษัท สยามฟอว์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท พร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางในการเพิ่มมูลค่าในการขายไม้ยางพารา และ ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะลงทุนสร้างโรงงานผลิตแท่งเชื้อเพลิง ชีวมวล จากไม้ยางพาราเพื่อการส่งออก ขณะนี้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) แล้ว คาดว่าจะใช้เงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้าง โรงงานประมาณ 2 ปี



สำหรับโรงงานผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลของบริษัทจะใช้ไม้ยางพาราในส่วนที่เหลือใช้จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น กิ่ง แขนง ราก เศษขี้เลื่อยจากไม้ยางพารา เป็นต้น มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแท่งเชื้อเพลิง โดยนำมาบดให้เป็นผงละเอียด จากนั้นนำไปอบแห้งเพื่อลดค่าความชื้น แล้วนำมาเข้าเครื่องอัด โดยใช้แรงดันสูงเพื่อให้สารลิกนินในเนื้อไม้ละลายออกมา ส่งผลให้ไม้เกาะติดกัน ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยาง มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายต้นยางพาราเมื่อครบอายุที่จะโค่น เพราะสามารถขายได้ทั้งต้น เป็นการเพิ่มมูลค่าการใช้ยางพาราให้เกิดประโยชน์สูงสุด